



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (งานบริหารการศึกษา) โทร. ๐ ๗๕๗๕ ๗๕๖๘

ที่ นศ.๓๓๘๐๔/๒๕๐ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาขาวคัพ ด้านยาเสพติด

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.เขาขาวคัพ ด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔, ๖ - ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสหกรณ์นิคมสิกรรมทุ่งสง ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

บัดนี้ การจัดการดังกล่าวข้างต้นได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกนกพร พรหมรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นายชัยยันต์ เจียทอง)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(นางอรเพ็ญ อุกษรนำ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นายสมชาย ทองคำชุม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมายและงบประมาณของโครงการ

หลักการและเหตุผล

การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ทุกคนต้องขวนขวายทำงานเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ทำให้ไม่มีเวลาในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอและหันไปพึ่งพายาเสพติด ทำให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนได้พิจารณาหาแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสดูออกกำลังกายรวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลเขาขาวมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง มีความอดทน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความรักความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียด ทั้งผู้เล่นและผู้ชม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลด ละ เลิกอบายมุข และสารเสพติดต่างๆ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลเขาขาว ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาทบ.เขาขาวคัพ ด้านยาเสพติดขึ้น ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ กำหนดให้ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาศรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ กำหนดให้เทศบาลเมืองพญา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๑๔) การส่งเสริมกีฬา และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๖ ลำดับที่ ๑

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
๒. เพื่อเสริมสร้างทักษะทางการกีฬา
๓. เพื่อพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และยกระดับการกีฬา
๔. เพื่อส่งเสริมนันทนาการและส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น
๕. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๖. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ และกระชับมิตรกับหมู่บ้านอื่นๆ ในตำบล
๗. เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลเขาขาว

/เป้าหมาย...

เป้าหมาย

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเขาขาว แบ่งเป็นทีมหมู่บ้าน จำนวน ๒๗๐ คน

กิจกรรมที่จัด

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเขาขาว ประเภทกีฬา ฟุตบอล วอลเลย์บอล และเซปักตะกร้อ

งบประมาณ

โดยเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาขาวคัพ ต้านยาเสพติด จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระหว่างวันที่ ๓-๔, ๖-๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (๘ วัน) ณ สนามกีฬาโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง

สรุปผลด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

รายละเอียด	ผลการดำเนินโครงการ	สภาพความสำเร็จ	
		บรรลุ	ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ	๑. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ๒. เด็ก เยาวชนและประชาชน มีทักษะการเล่นกีฬา ๓. มีการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และยกระดับการกีฬา ๔. เด็ก เยาวชนและประชาชน มีกิจกรรมนันทนาการ และส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ๕. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๖. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ และเป็นมิตรกับหมู่บ้านอื่นๆ ในตำบล ๗. ป้องกัน ลด ละ เลิก และช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลเขาขาว	✓	

/การบรรลุเป้าหมาย...

รายละเอียด	ผลการดำเนินโครงการ	สภาพความสำเร็จ	
		บรรลุ	ไม่บรรลุ
การบรรลุเป้าหมายของโครงการ	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>๑. เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลเขาขาว เข้าร่วมชมและเล่นกีฬา จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๗๐ คน</p> <p>๒. บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในตำบลเขาขาว เข้าร่วมชมและเล่นกีฬา จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>เด็ก เยาวชน ประชาชน และบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่ตำบลเขาขาว ที่เข้าร่วมโครงการได้มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัย ปลุกฝังให้เกิดความรักความสามัคคีภายในชุมชนซึ่งเป็นผลมาจากการเล่นกีฬา</p>	✓	
		✓	

สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
รายการ		จำนวนเงิน
ค่าจ้างเตรียมสนามแข่งขัน		๑๔,๐๐๐ บาท
ค่าอุปกรณ์แข่งขัน		๒๕,๑๕๐ บาท
ค่าถ้วยรางวัลเพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน		๖,๗๕๐ บาท
ค่าเช่าเครื่องเสียงตลอดการแข่งขัน		๑๗,๐๐๐ บาท
ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการแข่งขัน		๒๐,๐๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ		๑๒๖,๕๐๐ บาท
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม		
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน		
- ค่าเงินรางวัลเพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน		
- ค่ารับรองสำหรับแขกรับเชิญในพิธีเปิด-ปิด		
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ในการแข่งขันกีฬา		๑๐,๕๐๐ บาท
ค่าจ้างทำป้ายโครงการ		๘๖๔ บาท
ค่าชุดกีฬาของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน		๖๗,๕๐๐ บาท
ค่าบำรุงสถานที่ในการแข่งขันกีฬา		๓,๐๐๐ บาท
	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	๒๙๑,๒๖๔ บาท
	งบประมาณคงเหลือ	๘,๗๓๖ บาท

ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม/โครงการในครั้งต่อไป

เพิ่มครูผู้จัดกิจกรรมทุกปี เพื่อส่งเสริมขบวนการวิชาชีพครูในตำบลท่าว

ลงชื่อ.....

(นางอรเพ็ญ อักษรนำ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม/โครงการในครั้งต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาขาวคัพ ด้านยาเสพติด
ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช































ภาพถ่ายกิจกรรมการแข่งขันกีฬา อบต.เขาขาวคัพ ด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๐





































